

BẢN SỐ: 01

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH TRA BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /KL-TTr

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

MẬT

KẾT LUẬN THANH TRA

GIẢI MẬT

Từ: 14h 35' ngày 12/3/2024

Về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại tỉnh Hải Dương

Thực hiện Quyết định thanh tra số 08/QĐ-TTr ngày 10/01/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại tỉnh Hải Dương; từ ngày 19 đến ngày 20/02/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại: Ban quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, xã Cộng Hòa, thành phố Chí Linh; Ban quản lý di tích Quốc gia Đền Tranh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang.

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ninh Giang; Trưởng các Ban quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; Ban quản lý di tích Quốc gia Đền Tranh; tiến hành kiểm tra thực tế tại di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, di tích Đền Tranh và hồ sơ kèm theo di tích.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 08/3/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các di tích trên địa bàn tỉnh Hải Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện theo quy định. Tại các di tích đều thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban, ban hành các quy chế và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên.

1. Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính Phủ xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Lễ hội Chùa Côn Sơn và Đền Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 22/02/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thành lập Ban quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Quyết định số 2955/QĐ-UBND Ngày 13/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 (Ban tổ chức Lễ hội). Ngày 24/01/2024, Ban tổ chức Lễ hội ban hành Quyết định số 201/QĐ-BTC về việc thành lập các bộ phận giúp việc Ban

tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024. Ngày 23/01/2024, Ban tổ chức Lễ hội ban hành Kế hoạch số 263/KH-BTC về Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

2. Di tích Quốc gia Đền Tranh

Quyết định số 1214/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia Đền Tranh.

Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương công nhận di tích cấp Quốc gia Đền Tranh là điểm du lịch cấp tỉnh. Lễ hội Đền Tranh được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân xã Đông Tâm về việc thành lập Ban quản lý di tích Quốc gia Đền Tranh. Ngày 15/01/2024, Ban quản lý di tích Quốc gia Đền Tranh có Kế hoạch về việc Phân công nhiệm vụ hoạt động của Ban quản lý di tích Đền Tranh trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Ban quản lý di tích đã ban hành Quyết định thành lập, phê duyệt quy chế làm việc của Ban tổ chức lễ hội; chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban tổ chức lễ hội; ban hành, phổ biến quy chế làm việc và phân công trách nhiệm của các thành viên Ban tổ chức lễ hội; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Ban quản lý di tích phối hợp các cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên hệ thống loa phát thanh, biển tuyên truyền tầm lớn, báo Hải Dương, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hải Dương, Trang thông tin điện tử của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam (VTV); thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng trên fanpage di tích để tiếp nhận thông tin phản ánh của người tham gia lễ hội.

Phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, tập huấn cho cán bộ, nhân viên cơ quan, các hộ kinh doanh dịch vụ về công tác phòng chống cháy nổ.

Lắp đặt hệ thống camera và phân công người trực 24/24 giờ tại di tích để đảm bảo công tác an ninh trật tự. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nhắc nhở du khách không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình dưới mọi hình thức; ăn mặc văn minh lịch sự khi vào di tích.

Ban tổ chức thường xuyên bố trí vệ sinh công cộng thuận tiện cho du khách

và thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải; tăng cường hệ thống thùng rác.

Bố trí địa điểm, không gian tổ chức các nghi lễ, tổ chức các hoạt động dịch vụ, hoạt động hội-phù hợp, đảm bảo an toàn.

Thường xuyên phát thanh nhắc nhở du khách không thắp hương trong đền, chùa, thực hiện nếp sống văn minh lễ hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ cho di tích.

Không thu tiền du khách khi tham gia các hoạt động nghi lễ tại lễ hội. Tuyên truyền, hướng dẫn khách tham quan và người hành lễ thực hiện không đặt tiền lên các ban thờ hoặc gài tiền vào đồ lễ, tượng Phật cũng như các hiện vật khác làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích; phân công nhân viên thường xuyên thu gom tiền trên các ban thờ đưa vào hòm công đức; không để các hình thức kinh doanh đổi tiền lễ trong khu vực di tích.

Kết hợp với chính quyền địa phương sắp xếp hàng quán, dịch vụ đảm bảo mỹ quan; tuân thủ quy định của Luật Di sản văn hoá và các quy định của pháp luật. Các hộ kinh doanh dịch vụ, hàng quán tại khu vực lễ hội phải niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo và ép giá, không bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, không bày bán động vật quý hiếm, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ di tích theo Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính: Ban quản lý di tích và chính quyền địa phương đang xây dựng phương án, quy chế quản lý kinh phí trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại thời điểm kiểm tra giáp công Chùa Côn Sơn còn một số hàng quán sắp xếp chưa khoa học ảnh hưởng đến cảnh quan di tích.

2. Di tích Quốc gia Đền Tranh

Các hoạt động diễn ra tại di tích đều được Ban quản lý báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm theo quy định.

Ban quản lý di tích thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên hệ thống loa phát thanh, bảng, biển và các hình thức tuyên truyền khác: Công thông tin điện tử, các trang báo đài của tỉnh và Trung ương. Tại di tích có bố trí biển thuyết minh và 02 mã QR code để du khách tìm hiểu về lịch sử Đền Tranh.

Công khai số điện thoại, địa chỉ tổ chức quản lý điểm du lịch và số điện thoại đường dây nóng về tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của khách du lịch.

Tại di tích có bố trí lượng lượng bảo vệ gồm 04 người, chia thành 3 ca bảo

vệ di tích 24/24 giờ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách khi đến tham quan.

Khu di tích được trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy, có 65 bình chữa cháy, mỗi dãy nhà trong di tích có bố trí bình chữa cháy và tiêu lệnh chữa cháy theo quy định, đặt ở vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận khi xảy ra cháy nổ; Có hệ thống máy bơm nước và hệ thống dây lấy nước.

Có hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt hằng ngày, khu vệ sinh công cộng được bố trí hợp lý và được dọn dẹp thường xuyên.

Người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực di tích ký cam kết việc niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo và ép giá; không bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; không bày bán động vật quý hiếm, các thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ di tích được thực hiện theo Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính, các hoạt động thu chi đều thông qua Kho bạc nhà nước.

III. KẾT LUẬN

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các di tích tỉnh Hải Dương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cấp chính quyền quan tâm; đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ, tu bổ và tôn tạo di tích, góp phần làm cho diện mạo di tích ngày càng thay đổi, trở thành một tiềm năng trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch của địa phương. Các nghi lễ trong lễ hội được thực hiện theo nghi thức truyền thống, tổ chức trang trọng, an toàn, vui tươi, lành mạnh.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và khai thác giá trị di tích lịch sử văn hoá tại địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công điện số 1300/CD-TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý

nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch; Công văn số 6489/VPCP-KGVX ngày 23/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống; Công văn số 5833/BVHTTDL-VP ngày 29/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024; Công văn số 165/TTr-VHGD ngày 25/12/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về di tích và lễ hội; đồng thời tuyên truyền với nhân dân và du khách trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hướng dẫn khách tham quan tại các điểm di tích.

- Chỉ đạo các Ban quản lý di tích, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung trong Kết luận thanh tra.

2. Các Ban quản lý di tích

- Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội, thủ nhang thực hiện nghiêm công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội theo các quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Không tiếp nhận hiện vật không rõ nguồn gốc (linh vật, đồ thờ cúng,...) không có trong danh mục hồ sơ xếp hạng di tích.

- Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội tăng cường sự phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm; kịp thời giải quyết, chấn chỉnh những phát sinh, tồn tại diễn ra trong lễ hội trên địa bàn như: đốt nhiều vàng mã, ăn xin, ăn mày, khấn thuê; hàng quán lấn chiếm lối đi vào di tích; nâng giá hàng hóa dịch vụ và trông giữ phương tiện; tổ chức chơi các trò chơi cờ bạc trá hình; bố trí lực lượng thu gom kịp thời tiền đặt lễ và tiền dầu nhang; hướng dẫn nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hiện tượng phản cảm diễn ra trong lễ hội.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Lắp đặt hệ thống bảng, biển hướng dẫn nhân dân và du khách về tham dự lễ hội tại các điểm vào di tích.

- Quản lý tốt nguồn thu, chi theo Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Hướng dẫn việc đặt tiền lễ đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về lịch sử di tích và ý nghĩa lễ hội; đồng thời tuyên truyền với nhân dân và du khách trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội;

- Đối với Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có phương án sắp xếp hàng quán dịch vụ tại khu vực di tích Chùa Côn Sơn theo quy hoạch đã được phê duyệt;

Đề nghị Ban quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc xây dựng phương án quản lý các hạng mục phụ trợ như hàng quán dịch vụ, bến bãi, cảnh quan tại di tích trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương (để chỉ đạo);
- Thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương (để thực hiện);
- Các đơn vị được thanh tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, Hồ sơ Đoàn (10).



Lê Thanh Liêm

